

1 Tôi sẽ nói sâu hơn một chút về làm các việc chết nghĩa là gì...và điều gì biến chúng ta trở nên kiêu tôn giáo
2 thay vì trở nên người thuộc linh. Tôi muốn nhìn vào hai đặc tính nữa của các việc chết trong bài học ngày
3 hôm nay...nhưng hãy xem xét về những gì tôi đã nói trong các bài học trước. Tôi đã cố gắng hiểu sự khác
4 biệt giữa kiêu người tôn giáo và người thuộc linh. Và tôi vẫn cố gắng xem điều này tạo nên sự khác biệt
5 hoàn toàn như thế nào trên thế giới bởi vì những Cơ đốc nhân kiêu tôn giáo cuối cùng sẽ trở nên giống
6 những người “Pha-ri-si”. Họ là những người đã đóng đinh Đấng Christ. Còn những Cơ đốc nhân thuộc linh
7 sẽ trở nên giống như Chúa Jêsus. Vì thế đây không chỉ là một khác biệt nho nhỏ. Người Pha-ri-si không phải
8 là những con người luôn sống trong tội ngoại tình...trộm cắp...và giết người...vân vân. Họ không
9 xấu...không thể tục.

10
11 Thực chất họ được những người Do Thái không có khả năng phân biệt xem như những con người rất thuộc
12 linh trong thời của mình. Và hoàn toàn có thể cả những môn đồ của Chúa Jêsus cũng tin vậy trước khi được
13 gặp Chúa. Có lẽ nếu tôi có được gặp Phi-ê-rơ, Gia-cơ hay Giăng...ví dụ như 2 hay 3 năm trước khi họ gặp
14 Chúa và hỏi: “Phi-ê-rơ này! Anh nghĩ ai là người thuộc linh trong làng?” Có thể Phi-ê-rơ sẽ nhắc tới một số
15 những người Pha-ri-si lớn tuổi với bộ râu dài – những trưởng lão trong Nhà Hội của người Do Thái. Gia-cơ
16 và Giăng có lẽ cũng nói tương tự bởi vì mấy người kia là những người mà họ tôn trọng như người lãnh đạo
17 bởi thấy mấy người kia kiêng ăn...cầu nguyện...mang theo mình những chiếc hộp nhỏ chứa Kinh thánh để
18 trên trán. Mấy người đó thường ở trong Nhà Hội chiến đấu vì chân lý và đứng lên bảo vệ giáo lý đúng
19 đắn...đọc Kinh thánh...học Kinh thánh...và sốt sắng giữ gìn Luật Pháp Môi-se. Vì thế Phi-ê-rơ, Gia-cơ và
20 Giăng hẳn sẽ nghĩ mấy người Pha-ri-si này rất thuộc linh.

21
22 Nhưng khi Chúa Jêsus đến và họ tham gia cùng Ngài, được nghe Chúa Jêsus bóc trần những người Pha-ri-si
23 như rắn độc và những kẻ lừa dối xứng đáng đi xuống địa ngục...hẳn mấy môn đồ đã bị sốc. Chỉ khi mắt họ
24 được mở ra...để thấy những gì mình tưởng là thuộc linh thực chất chỉ là hình thức tôn giáo...họ mới có thể
25 thấy những người được coi là thuộc linh chỉ là hình thức tôn giáo.

26
27 Chỉ khi Đức Thánh Linh mở mắt tôi nếu không tôi có thể phạm sai lầm tương tự. Có thể tôi hoàn toàn thật
28 thà giống như Phi-ê-rơ, Gia-cơ và Giăng mà vẫn mắc sai lầm. Khi tôi làm công việc phục vụ Chúa mà không
29 vui...khi làm một việc mà không có tình yêu thương...khi tham gia các hoạt động mà không sốt sắng...khi
30 làm việc gì đó mà không có đức tin...khi làm gì đó để mình được lợi hoặc được người khác vị nể...khi làm
31 việc gì đó đơn giản chỉ để xoa dịu lương tâm...khi làm gì đó xuất phát từ nỗi sợ hãi bị sự trừng phạt từ Chúa
32 và khi làm chỉ vì mong được thưởng...thì nó có thể được xếp vào hạng mục việc chết.

33
34 Và giờ đến mục thứ 9...Trong sách 2 Cô-rinh-tô 4:10 sứ đồ Phao-lô nói “Chúng tôi luôn luôn mang sự chết
35 của Đức Jêsus trong thân thể mình để sự sống của Đức Jêsus cũng được thể hiện trong thân thể chúng tôi.”
36 Sự sống của Chúa Jêsus là ánh sáng cho nhân loại. Nếu tôi đặt câu hỏi cho chính mình: “Ai là ánh sáng cho
37 nhân loại?” thì câu trả lời của tôi sẽ như thế nào? Nếu tôi giống hầu hết nhiều người khác, có lẽ tôi sẽ nói:
38 “Chúa Jêsus là ánh sáng cho nhân loại.” Và nếu trả lời thế sẽ là sai. Chúa Jêsus nói trong sách Tin Lành
39 Giăng chương 9 câu 5: “Đang khi còn ở thế gian, Ta là ánh sáng cho nhân loại.” Vậy Chúa Jêsus nói Ngài là
40 ánh sáng cho nhân loại khi nào?...cho đến khi Ngài vẫn còn ở trong thế gian. Khi Ngài cầu nguyện với Chúa
41 Cha trong sách Giăng 17, Chúa nói cùng Chúa Cha: “Giờ con không còn ở trong thế gian nữa. Con sắp rời
42 thế gian và trở về với Cha.” Giờ nếu Chúa Jêsus không còn ở trong thế gian nữa nhưng ở thiên đàng thì ngày
43 nay ai là ánh sáng cho nhân loại? Ngài nói khi còn ở trong thế gian Ngài là ánh sáng cho nhân loại nhưng
44 Ngài đã đi rồi. Chúa bảo các môn đồ trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 14: “Các con là ánh sáng của nhân loại.”
45 Vì thế câu trả lời đúng cho câu hỏi: “Ai là ánh sáng cho nhân loại ngày nay?” Câu trả lời là “chính tôi” và tất
46 cả những ai là môn đồ của Chúa Jêsus Christ. Nghe điều này giống một tuyên bố to tát nhưng đó chính xác
47 là điều Chúa Jêsus đã nói. Và tôi cần phải thay đổi cách nghĩ của mình, cần phải trở nên tương ứng với sự
48 dạy dỗ trong Lời Chúa hơn.

49
50 Nói: “Tôi là ánh sáng cho nhân loại” nghĩa là gì? Kinh thánh nói trong Giăng chương 1 câu 4: “Trong Ngài
51 có nguồn sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.” Thế giới này đầy sự tối tăm. Nó bị cai trị bởi chúa
52 tể tối tăm – Satan. Và giữa sự tối tăm ấy Chúa muốn có một sự sáng tỏa ra vì Ngài. Bạn có nghĩ mọi người
53 có thể thấy sự sống của Chúa Jêsus trong chính Chúa hay không? Không, Ngài ở thiên đàng. Họ không thể

54 thấy Ngài. Họ có thể thấy điều đó ở đâu? Họ phải nhìn thấy điều đó trong tôi là người đi theo Chúa Jêsus
55 Christ. Nếu họ không thấy điều đó trong tôi thì họ chẳng thấy ở nơi nào khác. Nó ở trong tôi...trong cách tôi
56 phản ứng lại với những hoàn cảnh khác nhau...và thấy cách tôi hành xử với tiền bạc...với cách tôi nói
57 chuyện cùng mọi người. Tại đó, họ thấy sự sống của Chúa Jêsus được thể hiện ra hay là không thể hiện ra.
58 Có lời Kinh thánh chép: “Sự sống của Chúa Jêsus được tỏ ra trong thân thể hay chết của chúng ta.” Nói cách
59 khác, đây là chỗ mà sự sáng tỏa ra từ tôi, từ nơi xuất phát động cơ làm các công việc khác nhau. Tồn tại
60 khác biệt rất lớn giữa việc lấy một cốc nước rồi đổ ra...và một cốc nước liên tục được đổ nước đầy tràn ra
61 ngoài. Có sự khác biệt. Một cốc nước đổ ra và một cốc nước bị tràn nước ra ngoài. Khác biệt này có thể áp
62 dụng gì cho cuộc đời tôi? Liệu công việc phục vụ Chúa của tôi giống như đang đổ ra hay đang tràn ra vì
63 được sự sống của Chúa Jêsus đổ đầy. Sự khác biệt là rất lớn.

64
65 Chúa Jêsus nói nếu tôi khát và tin Ngài thì từ nơi sâu thẳm nhất trong con người tôi sẽ ra dòng sông của
66 nước sự sống. Đây là sự khác biệt giữa một dòng sông và một cần bơm nước bằng tay lấy nước chảy ra?
67 Khác biệt là quá lớn. Rất nhiều người làm việc cho Chúa có lẽ chỉ giống cần bơm nước bằng tay. Đôi khi
68 nước còn không chảy ra...đôi khi có sự phục vụ...tôi bơm, bơm và bơm và có ít nước chảy ra được. Nhưng
69 trong trường hợp của Chúa Jêsus, Ngài phục vụ Chúa Cha không như thế. Và những con người thuộc linh
70 phục vụ Chúa Cha và cho Chúa Jêsus cũng không như thế. Họ tuôn tràn. Đó không phải là đổ ra hay bơm ra
71 mà đó là sự tuôn tràn vì cuộc đời tôi được đầy đầy sự sống của Chúa Jêsus.

72
73 Vậy làm thế nào tôi có thể bước đến cuộc sống như thế? Chỉ khi tôi mang sự chết của Chúa Jêsus...vác thập
74 tự giá mỗi ngày. Nếu tôi không vác thập tự giá mỗi ngày, sự sống sẽ không tuôn tràn ra từ bên trong tôi. Đây
75 là một ví dụ thực tế. Nếu tôi chỉ kiềm chế giọng điệu để không nói ra lời bực tức hay mặt cau có nhưng vẫn
76 sôi lên vì giận và khó chịu với ai khác từ lòng mình thì đó là tôi đang làm gì? Tôi đang thực hiện sự tiết chế
77 bản thân. Và bất kỳ ai cũng có thể làm vậy. Tôi không cần Đức Thánh Linh để có thể làm thế. Tôi không cần
78 Chúa Jêsus làm việc bên trong tôi mới có thể làm được như thế. Tôi chỉ cần kỷ luật chính mình thật tốt.
79 Nhưng đó lại không phải điều Chúa Jêsus đem đến cho tôi. Điều đó là tốt nhưng chưa phải là nhất. Nó chỉ
80 sinh ra từ Luật pháp mà thôi. Nhưng Thánh Linh đến để mang sự chết bên trong tôi, nhờ đó tôi có thể tuôn
81 tràn từ bên trong...từ sâu thẳm nhất trong lòng sẽ tuôn ra sự tốt lành của Chúa Jêsus mà không có sự sôi sục
82 và tức tối bên trong.

83
84 Giờ là đặc tính cuối cùng của các việc chết...đặc tính thứ 10...là các công việc xuất phát từ lý luận riêng của
85 con người. Tôi đã xem xét điều thứ 9 là những công việc không mang thập tự giá...không chết với chính sự
86 sống của riêng mình. Và thứ 10 là những việc xuất phát từ lý luận của riêng tôi. Có lẽ ví dụ tốt nhất là việc
87 Ma-thê phục vụ Chúa tại Bê-tha-ni được miêu tả trong Lu-ca chương 10. Trong Lu-ca 10 câu 38-42 tôi đọc
88 được rằng Chúa Jêsus đến Bê-tha-ni và Ma-thê đã phục vụ Chúa. Làm thế chẳng phải là tốt hay sao? “Chúa
89 cùng các môn đồ đang đói và tôi cần phải vào bếp và chuẩn bị chút đồ ăn cho họ.” Bà ấy làm việc đó vì nghĩ
90 rằng nó tốt. Nhưng trong sách 1 Cô-rinh-tô 4:2 thì Kinh thánh nói điều quan trọng nhất của một đầy tớ đó là
91 làm theo điều ông chủ sai khiến...chứ không phải cảm thấy muốn làm gì. Nếu tôi có một người giúp việc gia
92 đình hay giúp việc tại văn phòng thì tôi muốn người đó làm gì?...làm cái gì mà người đó thích...thậm chí
93 không xấu mà là tốt...hay tôi muốn người đó làm chính xác những gì tôi dặn dò? Đây là sự khác biệt giữa sự
94 phục vụ theo ý con người nghĩ và công việc phục vụ thuộc linh theo ý muốn của Chúa.

95
96 Lời Chúa chia tách giữa những gì thuộc về tâm trí riêng và thuộc linh. Tôi đọc trong sách Hê-bơ-rơ 4:10-12
97 rằng các công việc theo tâm trí riêng là các việc chết. Chúng là việc làm xuất phát từ lý luận riêng của con
98 người. Có một câu Kinh thánh rất kỳ lạ được viết về Chúa Jêsus trong Giăng 5 câu 13...rằng Ngài không
99 bao giờ làm điều gì theo ý riêng mình. Tức là Ngài chờ đợi để lắng nghe xem Chúa Cha muốn Ngài làm
100 gì...chứ không phải Ngài thấy muốn làm gì. Bởi vì Áp-ra-ham muốn giúp Chúa một tay nên đã sinh ra Ích-
101 ma-ên là con người sau này gây nên rất nhiều rối loạn. Nếu ông chịu lắng nghe Chúa thì hẳn đã không làm
102 vậy. “Ích-ma-ên” là việc chết mà ngày nay rất nhiều người làm...với lòng thành thật...muốn giúp đỡ
103 Chúa...nhưng lại không tìm cầu ý muốn của Chúa. Vậy tôi nên làm gì bây giờ? Có phải ngồi yên không làm
104 gì? Trái lại, hãy tìm kiếm Chúa. Nếu tôi yêu Chúa thì nếu tôi có phạm sai lầm cũng không phải vấn đề. Tôi
105 có thể sinh ra các công việc có tính thuộc linh để dâng vinh quang cho Chúa.